



## สมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย

### สำนักงานเลขานุการ (ชั่วคราว)

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ๗๗๕ ม. ๑๙ ต. ศิลา อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๔๓ ๓๔๕ ๓๙๑-๒ ต่อ ๔๐๕ โทรสาร ๐๔๓ ๒๔๖ ๐๖๗

อีเมล secretary.tcpa@outlook.com

ที่ สนคท ๐๑/ว๐๒๘

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการเกียรติยศและมุทิตาจิตครบ ๘๔ ปี  
ผศ. พิเศษ สมทรง สุวรรณเลิศ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า...จิตวิทยาคลินิกกับสังคมไทย"

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. โครงการประชุมวิชาการเกียรติยศและมุทิตาจิตครบ ๘๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. กำหนดการโครงการประชุมวิชาการเกียรติยศและมุทิตาจิตครบ ๘๔ ปี จำนวน ๑ ฉบับ
  ๓. แบบสำรองที่พัก จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเกียรติยศและมุทิตาจิตครบ ๘๔ ปี ผศ. พิเศษ สมทรง สุวรรณเลิศ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้า...จิตวิทยาคลินิกกับสังคมไทย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงวิวัฒนาการของวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการในการพัฒนาแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสน้อมแสดงกตัญญูตาคารวะและมุทิตาจิตแก่ผู้มีพระคุณในฐานะเป็นผู้บุกเบิกงานด้านจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ดังรายละเอียดตามโครงการแนบท้าย

ในการนี้ สมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยงจากงบประมาณต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และเดินทางมาร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาลงทะเบียนได้ที่ <https://goo.gL/co5wsW> พร้อมชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และสำรองที่พักกับโรงแรมฯ โดยตรงด้วยแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมจิตวิทยาคลินิกไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจินตนา สิงขรอาจ)

นายกสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย